

Số: 1373/TB-TTKQH

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022)

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 (ngày 17/8/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và kết luận như sau:

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của Thường trực Ủy ban Pháp luật và cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nội vụ) trong việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm. Hồ sơ dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến được chuẩn bị công phu, chất lượng, bám sát các quan điểm xây dựng luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy dân chủ ở cơ sở và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

2. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau:

- Tán thành trong Luật có một chương riêng điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; bổ sung quy định về Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; bổ sung một điều về quyền thụ hưởng của Nhân dân. Đề nghị tiếp tục rà soát, đối chiếu, cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thiện các quy định về nội dung nêu trên trong dự thảo Luật, đặc biệt là quy định về quyền thụ hưởng của Nhân dân để bảo đảm thực chất, khả thi.

- Tán thành việc xác định chủ thể tham gia bàn, quyết định các vấn đề ở thôn, tổ dân phố là đại diện hộ gia đình; quy định về cách thức để Nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn, quyết định và tỷ lệ đồng thuận để quyết định của cộng đồng dân cư có hiệu lực thi hành như thể hiện trong dự thảo Luật. Đề nghị tiếp tục rà soát, xác định rõ chủ thể đại diện người lao động tham gia bàn, quyết định các vấn đề dân chủ cơ sở ở tổ chức có sử dụng lao động.

- Tán thành việc tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình cơ sở, bao gồm cả doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động. Đề nghị làm rõ nội dung về trách nhiệm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để bảo đảm tính thống nhất, khả thi; việc thành lập, trách nhiệm